

Số: /BC-UBND

Tam Đường, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

**Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg
ngày 03/10/2018 phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử
trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”**

Thực hiện Công văn số 1063/UBND-KTN ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đề chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 26/4/2019 của về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn huyện Tam Đường. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các trường học tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn huyện Tam Đường.

2. Kết quả thực hiện

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử cho thanh, thiếu niên và nhi đồng gắn với chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ với tổng số trên 1.000 lượt phát thanh, truyền thanh từ huyện, xã tới bản; Tuyên truyền nâng cao chất lượng các Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trong gia đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”; Đánh giá, kiểm tra công tác thực hiện văn hóa ứng xử lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm có trên 90% số trường học trên địa bàn được công nhận trường học có đời sống văn hóa tốt.

40/40 đạt 100% trường học trên địa bàn huyện xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng của mỗi nhà trường từ năm học 2019-2020.

Hàng năm 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường tự bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

100% trường học xây dựng kế hoạch xây dựng trường đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường đến năm 2025.

3. Những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế

3.1. Hạn chế

Năm 2020 có 03 trường học trên địa bàn không duy trì được danh hiệu trường học có đời sống văn hóa tốt; Một số gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trường còn chưa đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Có nơi, công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường nhằm giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh chưa được thường xuyên, liên tục.

3.2. Nguyên nhân của hạn chế

Một số viên chức ngành giáo dục chưa gương mẫu, còn vi phạm bị xử lý trong thực hiện tốt chính sách dân số. Một số gia đình học sinh có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, cha mẹ thường xuyên đi làm xa chưa thật sự quan tâm phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

4. Nhiệm vụ giải pháp thời gian tới

Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học những nội dung quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các kế hoạch của các cấp về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025”.

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học, tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện từng năm học, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể trong huyện phối kết hợp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa bàn về công tác giáo dục nội dung kế hoạch thực hiện đồng thời xây dựng và thực hiện

môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học.

Kịp thời tổng kết đánh giá, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời nghiêm túc xử lý những trường hợp vi phạm quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của UBND huyện Tam Đường./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ XuânThịnh